



รายงานผล-แผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564

(ตาม ร่าง แผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
และอยู่ในระหว่างการนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน)

คำนำ

แผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ตามทิศทางของ ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และอยู่ในระหว่างการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมีการกำหนดกิจกรรม โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน ฯลฯ ให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินงานตาม ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าว

กิจกรรมและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีทั้งกิจกรรมและโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ก่อน ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับ ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568, ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายงานผล-แผนแผนปฏิบัติงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
ตาม ร่าง แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2565 – 2568

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ 1 กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						
1.1 การบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม	1.1.1 โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบประชาคม	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ รองคณบดี หน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารส่วนงานวิชาการที่มีกรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์บัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	1.2.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแบบออนไลน์	บัณฑิตวิทยาลัย	30,000.-	รองคณบดี/ หน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย

						ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือโดยลำดับ และริเริ่มเตรียมการพัฒนา ระบบให้บริการนิสิตอื่นเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นการเพิ่มความ สะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่นิสิตได้มากขึ้น และจะขยายการพัฒนา ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ตามลำดับต่อไป
1.3 การกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	1.3.1 โครงการตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	บัณฑิตวิทยาลัย	-	วันวิสาข/ เสาวนีย์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจต้นฉบับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในแต่ละภาคเรียนตามปฏิทิน การศึกษาของมหาวิทยาลัย
	1.3.2 โครงการเรียนรู้และพัฒนาระบบการจัดการวิทยานิพนธ์	บัณฑิตวิทยาลัย	-	วันวิสาข/ เสาวนีย์/ นารา	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) คือ สำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์ ทั้งในเรื่องของการดูแลระบบ การอบรมการใช้งานระบบ การตอบคำถามและแก้ปัญหาในการใช้ระบบ ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมเตรียมการจัดอบรมการใช้งานระบบ การประชุมสร้างรหัสทดสอบระบบ ฯลฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

	1.3.3 โครงการคลินิกบัณฑิตวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย	-	รองคณบดี/ ทน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งโดยการติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และระบบออนไลน์ให้นิสิตสามารถติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ กลุ่ม เฟสบุ๊ก เพจ เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาแก่นิสิตได้ทันทั่วทั้ง ฯลฯ
1.4 การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	1.4.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	40,000.-	รองคณบดี/ วันวิสาข์/ เสาวนีย์/ นารา	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักหอสมุดจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้ Microsoft Word, การสืบค้นเพื่อการวิจัย, การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม การจัดทำโปสเตอร์วิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์
	1.4.2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการขอใบอนุญาตทางจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	-	เสาวนีย์/ วันวิสาข์/ ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ของคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งปีการศึกษา
1.5 การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้แพร่หลายอย่างมีระบบและยั่งยืน	1.5.1 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ รองคณบดี ทน.สนง. / นารา	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะทำงานจัดทำวารสารทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกับสถาบัน

						วิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลัก รวมทั้งได้ เสนอต่อที่ ประชุมคณะ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยให้ความ เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการ ดำเนินการต่อไป ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
	1.5.2 โครงการจัด/ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ	บัณฑิตวิทยาลัย	100,000.-	รองคณบดี/ หน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัด ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมทั้งบัณฑิต วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ ผลงานเด่นระดับบัณฑิตศึกษา “Grad - Showcase ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรม หนึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา						
2.1 การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม	2.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยก่อนเวลาที่กำหนด (5 ปี)	ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย	ตามหลักเกณฑ์	เสาวนีย์/ วันวิสาข์/ ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะ/ส่วนงานวิชาการเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป จำนวน 13 หลักสูตร
2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อสังคมและภาวะมีงานทำ	2.2.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองต่อสังคมและภาวะการมีงานทำ	ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย	ตามหลักเกณฑ์	เสาวนีย์/ วันวิสาข์/ ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ ร่วมกับคณะ/ส่วนงานวิชาการ และสาขาวิชา เช่น โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีคณบดี/หัวหน้าส่วนงานวิชาการที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมเป็นกรรมการอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป จำนวน 1 หลักสูตร

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา						
3.1 เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลัก และทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา	3.1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา	คณะ/ส่วนงานวิชาการที่อาจารย์และบุคลากรสังกัด	ตามหลักเกณฑ์	วารุณี/ ทรงธรรม/ ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะ/ส่วนงานวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
3.2 การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตศึกษา	3.2.1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรบัณฑิตศึกษา	คณะ/ส่วนงานวิชาการที่อาจารย์และบุคลากรสังกัด	ตามหลักเกณฑ์	วารุณี/ ทรงธรรม/ ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะ/ส่วนงานวิชาการในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้แก่อาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษาในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรคและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา						
4.1 การแสดงผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและการรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	4.1.1 โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย	โครงการ 1.5.2	รองคณบดี/ หน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 วันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นระดับบัณฑิตศึกษา “Grad – Showcase ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย (โครงการ 1.5.2)
4.2 การมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานของบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ	4.2.1 โครงการจัดส่งผลงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	30,000.-	วันวิสาข์/ เสาวนีย์/ วารุณี	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั่วประเทศตลอดทั้งปี
4.3 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ	4.3.1 การสร้างระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติ	บัณฑิตวิทยาลัย	-	รองคณบดี/ หน.สนง./ วันวิสาข์/ เสาวนีย์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในระดับนานาชาติทั้งโดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนตลอดทั้งปี รวมทั้งการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีให้แก่นิสิตในการนำเสนอผลงานด้วย

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา						
5.1 การจัดหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา	5.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ หน.สนง./ วันวิสาข์/ เสาวนีย์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่ในการประสานงานกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการขอรับทุนและติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งการเบิกจ่ายทุนให้แก่บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนวิจัย รวมทั้งประสานงานข้อมูลกับคณะ/ส่วนงานวิชาการต่าง ๆ ที่มีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ทคปร. และ สคบท. ในการสร้างเครือข่ายทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.2 การให้ทุนเรียนดีแก่นิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก	5.2.1 โครงการจัดหาทุนเรียนดีแก่นิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ หน.สนง.	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยเคยดำเนินการและชะลอไประยะหนึ่งบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนใหม่เพื่อเป็นระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามากยิ่งขึ้นต่อไป
5.3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษา	5.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยทางภาคใต้ของประเทศไทย	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ หน.สนง.	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยเป็นสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) รวมทั้งสภา

						คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง ประเทศไทย (สคบท.) มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มประสานงานกับสถาบัน อุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือบัณฑิตศึกษาเชิงพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ต่อไป
--	--	--	--	--	--	--

กิจกรรม	โครงการ	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ/ ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล						
6.1 การพัฒนาและจัดรูปแบบขององค์กร	6.1.1 โครงการปรับเปลี่ยนสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเป็นแบบสมาร์ตออฟฟิศ (SMART Office)	บัณฑิตวิทยาลัย	-	รองคณบดี/ ทน.สนง./ บุคลากร	มี.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเรื่องนี้ไว้ในแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2565 – 2568 รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือโดยลำดับ และริเริ่มเตรียมการพัฒนา ระบบให้บริการนิสิตยื่นเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่นิสิตได้มากขึ้น และจะขยายการพัฒนา ระบบอื่น ๆ เพื่อรองรับและสนับสนุนการเป็น SMART Office ตามลำดับต่อไป
	6.1.2 โครงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและรับบริการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx	บัณฑิตวิทยาลัย	-	คณบดี/ รองคณบดี/ ทน.สนง./ เสาวนีย์	มี.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและรับบริการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีการให้ผู้บริหารและบุคลากรที่

						เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมแนวทาง EdPEx ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีการประชุมสำนักงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง EdPEx อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา
	6.1.3 โครงการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย	-	เสาวनीย์/ ศรีธัญญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อร่วมกันวางแผน ดำเนินการ และรวบรวมข้อมูล รายงานผล ในส่วนของการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการดำเนินการโดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบอธิการบดี วันที่ 29 ตุลาคม 2564, โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (มุมมองและประสบการณ์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต) วันที่ 17 ธันวาคม 2564, โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565, การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (วาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

						การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา), การประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ สำหรับเป็นทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
	6.1.4 โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย	บัณฑิตวิทยาลัย	-	รองคณบดี/ หน.สนง./ นารา	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีบริการให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งโดยการติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และระบบออนไลน์ให้นิสิตสามารถติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ กลุ่ม เฟสบุ๊ก เพจ เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ นิสิตได้ทันที วงที่ ฯลฯ นอกจากนี้ได้มีการจัดโครงการพบนิสิตที่วิทยาเขตพัทลุงผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เพื่อรับฟังเสียงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	6.2.1 โครงการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านจากระบบการจัดการรูปเล่มวิทยานิพนธ์สู่ระบบ i-Thesis แบบสมบูรณ์	บัณฑิตวิทยาลัย	โครงการ 1.4.1	วันวิสาข/ เสาวนีย์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสำนักหอสมุด มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ให้แก่นิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ

						ส่วนนิสิตรุ่นก่อนปีการศึกษา 2562 (ปัจจุบันเหลือรุ่น 2560 – 2561) จะทยอยสำเร็จการศึกษาโดยส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขเดิมจนเปลี่ยนผ่านไปสู่อการใช้ระบบ iThesis แบบสมบูรณ์ต่อไป (โครงการ 1.4.1)
6.3 การพัฒนาระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยั่งยืน	6.3.1 โครงการพัฒนาระบบการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยั่งยืน	บัณฑิตวิทยาลัย	100,000.-	ทน.สนง./ บุคลากร	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะ/ส่วนงานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยประสานงาน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากทุกคณะ/ส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ได้เริ่มใช้ระบบดังกล่าวในการรับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 แล้ว
6.4 การปฏิบัติ หน้าที่ ของบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตพัทลุง	6.4.1 โครงการจัดการระบบการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตพัทลุง	บัณฑิตวิทยาลัย	50,000.-	รองคณบดี/ นารา	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมายภารกิจในการกำกับดูแลและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยที่วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ ได้ประสานงานเรื่องสถานที่และได้รับอนุเคราะห์จากทางสำนักคอมพิวเตอร์

						ไว้เบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องจากช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้มีการประสานงานและให้บริการโดยผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดลดความรุนแรงและคลี่คลายแล้ว จะดำเนินการเรื่องสถานที่ให้บริการแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับออนไลน์ต่อไป
6.5 การจ้างงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก	6.5.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานของผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก	คณะ/ส่วนงานวิชาการ/สาขาวิชา	ตามหลักเกณฑ์	หน.สนง./ศรัณญาพัชต์	มิ.ย. 64 – พ.ค. 65	บัณฑิตวิทยาลัยมีการประสานงานกับคณะ/ส่วนงานวิชาการ และสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ช่วยวิจัยของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยใช้งบประมาณของคณะ/ส่วนงานวิชาการและสาขาวิชา ทั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือและขอความร่วมมือผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการบัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการประชุมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก ฯลฯ